



หลักสูตรบริการวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อหลักสูตร	พิธีกร พิธีการ
ข้อมูลทั่วไป	
คำอธิบายหลักสูตร	การอบรมเพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะชีวิต การเป็นพิธีกร และดำเนินงานพิธีการได้อย่างถูกต้องตามหลักสากลนิยม และเพื่อลดขั้นตอนให้กระชับในงานพิธีการสำคัญๆ
ผู้รับผิดชอบ	สำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม	พระภิกษุ สามเณร ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจและทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานต่างๆในชุมชน
จำนวนที่เปิดรับเข้าอบรม	๕๐ คน
สถานที่	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
งบประมาณในการดำเนินโครงการ	๑. ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าอบรมคนละ ๔๙๙ บาท
วันเวลาในการจัดอบรม	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ติดต่อสอบถามรายละเอียด	นายนิรุต ป้องสีดา โทร ๐๘๗๑๐๒๐๘๕๔ นายธนรัฐ อดทน โทร ๐๙๒๙๑๓๒๘๘๗
ข้อมูลหลักสูตร	
หลักการและเหตุผล	<p>ในปัจจุบัน การสื่อสารมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในองค์กร การดำเนินกิจกรรมในชุมชน หรือการจัดงานพิธีต่าง ๆ ซึ่ง พิธีกร และ ผู้ดำเนินพิธีการ มีส่วนสำคัญในการทำให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ</p> <p>อย่างไรก็ตาม หลายคนยังขาดความมั่นใจและทักษะที่เหมาะสมสำหรับการทำหน้าที่พิธีกร รวมถึงขาดความเข้าใจในมารยาทและแนวทางปฏิบัติในงานพิธีที่ถูกต้อง การพัฒนาทักษะด้านการพูดในที่สาธารณะ การสร้างบุคลิกภาพที่ดี และการเตรียมตัวที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องทำหน้าที่พิธีกรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ</p> <p>เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทพิธีกรและผู้ดำเนินพิธีการอย่างถูกต้องเหมาะสม โครงการอบรมนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วม โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง พร้อมคำแนะนำจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ</p>
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นพิธีกร ในการดำเนินพิธีการ ๒. เพื่อเสริมความรู้ด้านการเป็นพิธีกร ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานพิธีกร พิธีการ ศาสนพิธีกร เป็นไปอย่างถูกต้อง

โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร	<p>เนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย ๓ เรื่อง จำนวน ๗ ชั่วโมง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. บทบาทหน้าที่ของพิธีกร การเป็นพิธีกรงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีราษฎร์ ๒ ชั่วโมง ๒. ลำดับพิธีการในงานต่างๆ ภาษาและการสื่อสารสำหรับพิธีกรชั่วคราว และข้อควรระวังในการเป็นพิธีกร ๑ ชั่วโมง ๓. การฝึกปฏิบัติ ๔ ชั่วโมง
รูปแบบและวิธีการอบรม	<p>การรับฟังการบรรยาย ๓ ชั่วโมง</p> <p>การฝึกปฏิบัติ ๔ ชั่วโมง</p>
เกณฑ์การผ่านการอบรม	<p>ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการประเมินจากวิทยากร ต้องผ่านการประเมินด้วยคะแนนร้อยละ ๘๐</p>
สิ่งที่ได้รับจากการอบรม	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกทักษะการเป็นพิธีกร ในการดำเนินพิธีการอย่างมืออาชีพ ๒. ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ด้านการเป็นพิธีกรอย่างถูกต้อง ๓. ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานพิธีกร พิธีการ ศาสนพิธีกร
วิทยากร	<p>พันเอกสุธี สุขสากล, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ,สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น</p>